

รายละเอียด KRs ตามเป้าหมายการพัฒนาของสำนักงานเขต
และแผนปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

รหัส OKRs ๕๑๑๘ ชื่อ KRs จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร
อย่างน้อย ๓ กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสอบสุขภาพประชาชน

หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก (Host : H) สำนักงานมัย

ด้าน สุขภาพดี ประเด็นการพัฒนา ๕.๑ สนับสนุนและพัฒนากิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชนทุกกลุ่ม

ลักษณะหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการหน่วยงานเดียว

มีหน่วยงานสนับสนุน (R) ร่วมดำเนินการ

หน่วยงาน (R) ระดับสำนัก/สำนักงาน

หน่วยงาน (R) ระดับสำนักงานเขต

ประเด็น	รายละเอียด
ค่าเป้าหมายรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ค่าเป้าหมาย : ๕๐ หน่วยนับ : เขต
นิยาม	<p>โครงการ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม การจัดบริการสาธารณสุข การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค การฟื้นฟู สมรรถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก</p> <p>กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มคน ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมในโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาล ระดับปฐมภูมิเชิงรุก ตามประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ภายใต้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดบริการสาธารณสุขของ กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ. ๒๕๕๗</p> <p>ข้อมูลการตรวจสอบสุขภาพประชาชน หมายถึง ข้อมูลผลการตรวจคัดกรองสุขภาพคนไทยที่ เข้ารับบริการตามโครงการตรวจสุขภาพ ๑ ล้านคนของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นการ ตรวจสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ได้แก่ ตรวจโรคเบาหวาน ตรวจโรคความ ดันโลหิต ตรวจวัดระดับ ไชมันในเลือด การทำงานของไต จากการเจาะเลือด ตรวจ โรคหัวใจ ด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจการทำงานของปอด ด้วยการตรวจ เอกซเรย์ปอด ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ ตรวจวัด ความผิดปกติของสายตา ตรวจภาวะแทรกซ้อน เบาหวานขึ้นตาในกลุ่มผู้ป่วย โรคเบาหวาน ตรวจคัดกรองสุขภาพจิต ประเมินความเครียด ภาวะ ซึมเศร้า และอื่นๆ</p>
วิธีคำนวณ/ วัดผลการดำเนินงาน /สูตรคำนวณ	จำนวนเขตที่ดำเนินโครงการภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร อย่างน้อย ๓ กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการตรวจสอบสุขภาพประชาชน
ค่าเป้าหมาย ของหน่วยงาน	หน่วยนับ : เขต

ประเด็น	รายละเอียด		
<p>รับผิดชอบหลัก (H) หน่วยงานสนับสนุน (R) และบทบาทภารกิจที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>ชื่อหน่วยงาน/ส่วนราชการ</p> <p>หน่วยงาน (H) สำนักอนามัย</p>	<p>ค่าเป้าหมาย</p> <p>๕๐</p>	<p>บทบาทภารกิจ</p> <p>๑. เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในกรุงเทพมหานครภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการกองทุน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>๒. วางแผน และจัดทำแนวทางการดำเนินงาน วิจัยวัดผลสัมฤทธิ์กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ให้กับสำนักงานเขต</p> <p>๓. ประสานความร่วมมือการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร กับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เป็น ภาคีเครือข่าย เช่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นต้น</p> <p>๔. ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุข</p> <p>๕. พัฒนาศักยภาพให้กับคณะกรรมการกองทุน และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ผู้ปฏิบัติงานกองทุนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๖. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุน และการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุน</p> <p>๗. สนับสนุนให้หน่วยงาน ชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ ขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร</p> <p>๘. แก้ไขปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงานกองทุนให้กับสำนักงานเขต</p> <p>๙. กำกับและติดตามผลการดำเนินงานกองทุน</p>
	<p>หน่วยงาน (R) สำนักงานเขต</p>	<p>อย่างน้อย ๓ กลุ่มเป้าหมาย โดยอ้างอิงข้อมูลจากการ</p>	<p>๑. ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานครในระดับเขตพื้นที่</p> <p>๒. จัดทำแผนสุขภาพชุมชนในระดับเขตพื้นที่</p>

ประเด็น	รายละเอียด	
	<p>ตรวจสุขภาพ ล้านคน</p>	<p>๓. มีการจัดประชุมวิเคราะห์และ กลั่นกรองแผนงานหรือโครงการหรือ กิจกรรม</p> <p>๔. มีการจัดประชุมคณะกรรมการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเขต</p> <p>๕. พิจารณาอนุมัติแผนงานหรือ โครงการหรือกิจกรรมให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ของกองทุน</p> <p>๖. สนับสนุนให้ประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในพื้นที่สามารถ เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้าน ใน ชุมชน หรือหน่วยบริการได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๗. จัดทำโครงการและสนับสนุนให้ หน่วยงาน ชุมชน และเครือข่ายใน พื้นที่ ขอรับการสนับสนุนเงินจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้บรรลุตาม เป้าหมาย</p> <p>๘. เป็นพี่เลี้ยงในการเขียนโครงการ ให้กับผู้สนใจเขียนโครงการในพื้นที่</p> <p>๙. ประชาสัมพันธ์การขอรับการ สนับสนุนงบประมาณจากกองทุน/ ดำเนินการเชิงรุก</p> <p>๑๐. กำกับ ติดตามการดำเนินงาน โครงการในระดับเขตพื้นที่</p>
<p>เอกสารอ้างอิง เพิ่มเติม</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> มาตรฐานการดำเนินงาน : ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติเรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๖๑</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ข้อมูลรายละเอียดเป้าหมายที่ชัดเจน ข้อมูลผลการตรวจสุขภาพล้านคน อ้างอิง จากกองส่งเสริมสุขภาพ สำนักอนามัย</p> <p><input type="checkbox"/> ตัวอย่างการปฏิบัติงานที่ดี</p>	
<p>ช่องทางการรายงาน ผลการดำเนินงาน</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ผ่านระบบ BMA Policy Tracking</p> <p><input type="checkbox"/> ผ่านระบบอื่นๆ โปรดระบุ.....</p> <p>.....</p>	

ประเด็น	รายละเอียด
การติดตามประเมินผล ความสำเร็จ (ตอบได้ มากกว่า ๑ ข้อ)	<input checked="" type="checkbox"/> รายงานผลโดยหน่วยงาน R หรือสำนักงานเขต <input checked="" type="checkbox"/> หน่วยงานรับผิดชอบหลัก (H) กำกับติดตาม <input type="checkbox"/> ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครกำกับเชิงคุณภาพ <input type="checkbox"/> ใช้ระบบข้อมูลยืนยันผลการดำเนินงาน เช่น Traffy Fondue โปรดระบุ
ผู้ประสานงานหลัก/ ส่วนราชการประมวลผล และจัดทำข้อมูล (ระดับส่วนกลาง)	ชื่อ นางสาวนิริรัตน์ บุษปะเกศ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๒๘๕๒ ส่วนราชการ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข หน่วยงาน สำนักอนามัย

ลงชื่อ 

(นางนภัสชล ฐานะสิทธิ์)
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
สำนักอนามัย
ผู้แจ้งข้อมูล